

Số: 88 /BC-HĐND

Điện Biên, ngày 06 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 94/NQ-TTHĐND ngày 30/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh;

Trên cơ sở Báo cáo giám sát kết quả giải quyết nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023, như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2023

##### 1. Xem xét các báo cáo

Tại các kỳ họp thường lệ (Kỳ họp thứ Mười một và kỳ họp thứ Mười ba), HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; công tác chỉ đạo, điều hành; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;...

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, xem xét đối với các báo cáo trình kỳ họp. Kết quả: đã có 18 lượt ý kiến<sup>1</sup> tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh vào các báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh; không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng, nội dung ý kiến đa dạng, sâu sắc, bao quát các lĩnh vực; phản ánh nhiều vấn đề, được cử tri và Nhân

<sup>1</sup> Tại kỳ họp thứ Mười một có 07 lượt ý kiến; kỳ họp thứ Mười ba có 11 lượt ý kiến.

dân đặc biệt quan tâm. 100% ý kiến tham gia được HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan tiếp thu nghiêm túc, trách nhiệm, báo cáo giải trình và kịp thời đề ra những giải pháp, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

## **2. Xem xét việc trả lời chất vấn**

Tại kỳ họp thứ Mười một và thứ Mười ba, HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn, có 16 lượt đại biểu chất vấn<sup>2</sup> đối với lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ, Nội vụ và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong quá trình chất vấn, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nội dung chất vấn cụ thể, rõ ràng; Lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ngành trả lời chất vấn thẳng thắn, trọng tâm, không né tránh, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Kết thúc phiên chất vấn, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành tổ chức thực hiện tốt những cam kết tại phiên chất vấn và giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết sau chất vấn.

## **3. Xem xét Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố**

Năm 2023, HĐND tỉnh không nhận được đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh về việc xem xét quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 61, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

## **4. Giám sát chuyên đề**

Trong năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề về "*Việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2019-2023*" và ban hành 01 Nghị quyết<sup>3</sup> về kết quả giám sát, cụ thể như sau:

Qua giám sát cho thấy, hơn 04 năm triển khai thực hiện chính sách đã mang lại một số hiệu quả cụ thể, nhiều nội dung hỗ trợ phù hợp với điều kiện thổ

<sup>2</sup> Gồm các đại biểu: Nguyễn Quang Lâm, Lý Thị Phương Điện, Mùa Thanh Sơn, Lò Thị Phượng, Vùi Văn Nguyễn, Lương Thu Hiền, Tấn Thị Pen, Lương Thị Hồng Nhung, Lưu Trọng Lư, Hà Cẩm Hồng, Giảng Trọng Bình (Kỳ thứ Mười một); Mùa Thị Đình, Lương Thu Hiền, Nguyễn Phú Đức, Mùa Thanh Sơn, Hà Cẩm Hồng (Kỳ thứ Mười ba).

<sup>3</sup> Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về Kết quả giám sát "*Việc thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2019-2023*".

nhuờng, khí hậu, đất đai và đặc tính canh tác của từng địa phương, phát huy lợi thế, ưu điểm của cây trồng, vật nuôi. Thông qua chính sách, đã thu hút nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giải quyết một số tồn tại trong sản xuất nông nghiệp của địa phương, nâng cao trình độ, phương thức sản xuất của người dân, doanh nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thế mạnh, lợi thế của địa phương và nhu cầu thị trường. Nhiều hộ gia đình đã chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tạo giá trị hàng hóa, tăng thu nhập và mức sống của người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết còn một số tồn tại, hạn chế: (1) Hiệu quả chính sách chưa thực sự rõ ràng, chưa tương xứng với số kinh phí đã thực hiện. Chính sách hỗ trợ còn dàn trải. Một số nội dung hỗ trợ chưa thật sự phù hợp với tình hình thực tế và định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp. (2) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến với Nhân dân của một số chính quyền địa phương chưa tốt, nhất là cấp xã, thôn, bản. (3) Công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; công tác phối hợp liên ngành để tham mưu, đề xuất nội dung hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện chưa chặt chẽ; tham mưu trình điều chỉnh, bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế chính sách chưa kịp thời. Còn 08/23 nội dung hỗ trợ chưa thực hiện được. (4) Các doanh nghiệp nông nghiệp, HTX, người dân với quy mô hoạt động nhỏ, thiếu ổn định, năng lực tài chính, năng lực quản lý, tổ chức thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tạo được uy tín để người dân yên tâm liên kết sản xuất. Việc tiêu thụ nông sản chậm, chủ yếu tiêu thụ tại chỗ, ảnh hưởng đến hiệu quả các dự án liên kết. Một bộ phận người dân, canh tác còn nhỏ lẻ, không thực sự muốn liên kết trong sản xuất.

Sau giám sát, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có 03 kiến nghị đối với UBND tỉnh. Đến thời điểm báo cáo, 03/03 kiến nghị đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị giải quyết xong, đạt tỷ lệ 100%.

### **5. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu**

Thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, trong năm 2023, tại kỳ họp thứ Mười ba HĐND tỉnh khoá XV, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo mục đích, nguyên tắc, đối tượng, quy trình, thủ tục và thời gian theo quy định; qua kết quả lấy phiếu đã thể hiện được quyền giám sát của đại biểu HĐND đối với những người do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, đa số người được lấy phiếu tín nhiệm có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm, không có trường hợp có tỷ lệ trên 50% phiếu tín nhiệm thấp, qua đó đã đánh giá đúng về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH NĂM 2023

### 1. Xem xét Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2023, UBND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành 33 văn bản quy phạm pháp luật<sup>4</sup>. Qua theo dõi, giám sát các quyết định, nghị quyết đã ban hành, Thường trực HĐND tỉnh không phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh không nhận được đề nghị xem xét văn bản quy phạm pháp luật của các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

### 2. Xem xét việc trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh không nhận được phiếu chất vấn từ đại biểu HĐND tỉnh. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

### 3. Giám sát chuyên đề

Trong năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề và ban hành 02 Kết luận<sup>5</sup> về kết quả giám sát, cụ thể như sau:

*3.1. Chuyên đề "Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2023".*

Qua giám sát cho thấy, Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và có nhiều kết quả tích cực. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; quá trình giải quyết các vụ việc các đơn vị đã coi trọng công tác hoà giải, đối thoại trực tiếp và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Trong giai đoạn 2020-2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý tổng số 3.459 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó: 2.790 đơn đủ điều kiện xử lý; 1.954 vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết 95 đơn khiếu nại, 20 đơn tố cáo, 1.630 kiến nghị, phản ánh. Số vụ, việc đang xem xét, giải quyết: 209 đơn (10 đơn khiếu nại, 199 kiến nghị, phản ánh).

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các văn bản liên quan tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

<sup>4</sup> UBND tỉnh ban hành 32 Quyết định quy phạm pháp luật; HĐND huyện Mường Ảng ban hành 01 Nghị quyết quy phạm pháp luật.

<sup>5</sup> Kết luận số 161/KL-TTHĐND ngày 21/8/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2023", Kết luận số 289/KL-TTHĐND ngày 14/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số từ năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên".

UBND một số huyện chưa quan tâm tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, chưa triệt để đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, có nội dung còn kéo dài, kết quả giải quyết một số vụ việc chưa nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, có vụ việc đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của công dân, nhưng chưa tổ chức thực hiện nội dung quyết định, dẫn đến việc công dân tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan cấp trên đề nghị giải quyết; có vụ, việc giải quyết chưa bảo đảm quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đã dẫn tới sai phạm của cán bộ, công chức. Đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn tại một số đơn vị, địa phương chất lượng còn hạn chế. Việc giải quyết đơn của công dân do các cơ quan dân cử chuyển đến còn có vụ, việc chưa đúng theo quy định; thực hiện trách nhiệm thông báo việc tiếp nhận đơn khi Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nghiêm túc. Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại một số đơn vị, huyện, ngành có việc chưa kịp thời. Cơ sở vật chất phòng tiếp công dân chưa đúng quy định, một số xã chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng; có đơn vị chưa thực hiện thanh toán chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

Sau giám sát, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã có 06 kiến nghị đối với các UBND tỉnh và các đơn vị liên quan. Đến thời điểm báo cáo, có 06/06 kiến nghị đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết xong, đạt tỷ lệ 100%.

*3.2. Chuyên đề "Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số từ năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên".*

Qua giám sát cho thấy, sau gần 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính và chuyển đổi số (viết tắt là CCHC và CDS) trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả ban đầu quan trọng, một số mục tiêu, chỉ tiêu về CCHC và CDS của tỉnh đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra của giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả chỉ số CCHC, chỉ số CDS của tỉnh đã có nhiều tiên bộ, cải thiện qua các năm và tăng so với các năm trước, trong đó CCHC của tỉnh xếp hạng thứ 22/63 tỉnh, thành phố; chỉ số CDS xếp hạng thứ 35/63 tỉnh, thành phố, cả 02 chỉ số về CCHC và CDS đều tăng 02 bậc so với năm 2021. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, CDS được các cấp, các ngành quan tâm triển khai theo hướng sâu sát, cụ thể và quyết liệt. Việc ứng dụng, sử dụng nền tảng quản lý văn bản và hồ sơ công việc, liên thông vào trực liên thông văn bản Quốc gia; thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình được thực hiện, tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm tổ chức... đã góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, đa số Ban Chỉ đạo CCHC, CDS cấp cơ sở hoạt động hiệu quả chưa cao, một số địa phương chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC gắn với CDS; công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành về CCHC gắn với CDS ở một số cơ quan, đơn vị chưa sát sao, chưa quyết liệt vẫn có nhiệm vụ được giao còn chưa hoàn thành đúng tiến độ so với kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, quán triệt về CCHC và CDS còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL của tỉnh về một số cơ chế, chính sách còn chậm so với kế hoạch, một số chính sách chưa đăng ký xây dựng dự thảo để tỉnh xem xét ban hành. Việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL chưa thực sự được các cơ quan chuyên môn quan tâm đúng mức, còn tình trạng một số văn bản QPPL đã ban hành có sự thay đổi về căn cứ pháp lý của nội dung nhưng chậm được nghiên cứu, sửa đổi.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến theo phân mềm còn khó khăn, bất cập do hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng bộ. Kết quả giải quyết một số hồ sơ thủ tục hành chính còn quá hạn, chưa đáp ứng được yêu cầu của cá nhân, tổ chức ở một số lĩnh vực. Một số công/trang thông tin của các sở, ngành, UBND cấp huyện chưa quan tâm nhiều đến việc cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành, chưa cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyên môn để người dân, tổ chức và doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt,...

Chưa xây dựng và triển khai công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC theo hình thức đột xuất, không báo trước. Một số đơn vị, địa phương chưa sử dụng kết quả CCHC là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, xếp loại, xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chưa tổ chức phát động các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến về CCHC theo kế hoạch nên không đạt điểm trong chấm chỉ số CCHC hàng năm. Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức về chuyển đổi số còn hạn chế, hình thức tập huấn chưa phù hợp, chưa phát huy hiệu quả sau tập huấn.

Kết quả thực hiện mục tiêu về tỷ lệ hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên trên môi trường và hoạt động giám sát kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của các cơ quan quản lý đạt thấp so với mục tiêu của kế hoạch giai đoạn.

Sau giám sát, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã có 05 kiến nghị đối với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan. Đến thời điểm báo cáo, có 05/05 kiến nghị đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết xong, đạt tỷ lệ 100%.

#### **4. Hoạt động giải trình**

Trong năm 2023, ngoài 02 kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh đã tiến hành 01 kỳ họp để giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất. Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và có văn bản yêu cầu báo cáo, giải trình, làm rõ

các nội dung quan tâm hoặc giao nhiệm vụ cho các Ban HĐND tỉnh giám sát, khảo sát khi cần thiết.

### **5. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân**

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến cơ quan có thẩm quyền thông qua báo cáo của các ngành, các cấp về việc giải quyết đơn. Đối với những vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát. Năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã giao cho các Ban HĐND tỉnh<sup>6</sup>, Tổ đại biểu HĐND tỉnh<sup>7</sup> giám sát 07 nội dung. Sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm.

### **6. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri**

Trên cơ sở phân công của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch để phân công các Ban HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Năm 2023, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết 17 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước và các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XV. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo kịp thời các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết, trả lời cử tri. Đến ngày 30/11/2023, có 09/17 kiến nghị đã được giải quyết xong, thông tin đến cử tri (đạt tỷ lệ 52,9%); 08/17 kiến nghị (chiếm 47,1%) đã được UBND tỉnh tiếp thu, đang giải quyết<sup>8</sup>.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

Năm 2023, Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch giám sát đề ra. Hoạt động giám sát được đổi mới về phương thức, nội dung giám sát được lựa chọn từ những vấn đề trọng tâm, nổi cộm được dư luận và cử tri quan tâm; kiến nghị sau giám sát cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết các kiến nghị sau giám sát được HĐND

<sup>6</sup> (1) Ban Văn hóa - Xã hội giám sát, nắm tình hình nội dung Báo điện tử laodong.vn phản ánh: "Xác minh việc Di tích Quốc gia đặc biệt ở Điện Biên bị xâm hại", "Học viên tỉnh Điện Biên tổ đại học Thành Đông thu vượt 600 triệu đồng". (2) Ban Dân tộc giám sát: "Việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Trịnh Duy Quyết, bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ", "Việc giải quyết đơn 3 của 76 hộ gia đình ăn Huổi Cang, xã Pa Ham, huyện Mường Chà. (3) Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát, nắm tình hình nội dung: "Đơn kiến nghị của công dân cụm bản Hoong Léch Cang, bản Hoong Léch Cang, Thanh Chăn, huyện Điện Biên", "Phản ánh của báo điện tử Tài Nguyên và Môi trường về việc Nhà máy gạch tuynel Duyên Hùng xả khói giữa vùng dân cư".

<sup>7</sup> Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử huyện Mường Chà giám sát nội dung phản ánh của báo người cao tuổi đối với dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trung tâm xã Hừa Ngải - bản Phua Di Tổng, xã Hừa Ngải, huyện Mường Chà.

<sup>8</sup> Báo cáo số 276/BC-HĐND ngày 30/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XV.

và các cơ quan của HĐND tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên đã góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ giám sát được bảo đảm theo quy định. Kết quả, tính đến ngày 30/3/2024, có 17/17 kiến nghị sau giám sát đã được giải quyết xong, đạt tỷ lệ 100%, trong đó bao gồm 03 kiến nghị<sup>9</sup> tồn đọng từ trước.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới; nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm; việc chất vấn và trả lời chất vấn ngắn gọn, thẳng thắn, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kết luận chất vấn rõ về trách nhiệm của người trả lời chất vấn và các cơ quan liên quan. Thông qua chất vấn đã chỉ rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao.

UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, kịp thời ban hành các văn bản giao nhiệm vụ, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình, kiến nghị cử tri.

## **2. Hạn chế**

Đến 30/11/2023, còn 08 kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết xong<sup>10</sup>.

## **3. Nguyên nhân của hạn chế**

Một số kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của giải quyết của Trung ương và nguồn lực thực hiện nên chưa giải quyết xong.

## **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

### **1. Đối với UBND tỉnh**

Tiếp tục nghiên cứu và có giải pháp xử lý dứt điểm ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả giải quyết.

### **2. Đối với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh**

Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị cử tri đang trong quá trình giải quyết. Chủ động giám sát theo chức năng nhiệm vụ đối với những vấn đề nổi cộm, cử tri và dư luận quan tâm.

### **3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh**

Tiếp tục duy trì, phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh; tăng cường công tác trao đổi, thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức và cơ chế giám sát giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

<sup>9</sup> Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày 05/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2022.

<sup>10</sup> Báo cáo số 276/BC-HĐND ngày 30/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát kiến nghị của cử tri đến sau Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XV.



Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp thứ Mười lăm./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban TVQH (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh khóa XV;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHỦ TỊCH**



**Lò Văn Phương**